

Tại kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XVI, đại biểu Đảng Văn Dũng (tổ Đông Hưng) đã chất vấn đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh về chế độ Huy chương Chiến sĩ về vang đối với quân nhân công nhân, xuất ngũ chuyên ngành có thời gian công tác dưới 10 năm có làm nữa hay không? Việc cấp đổi hiện vật khen thưởng (huân chương kháng chiến) nộp năm 2014 đến bao giờ mới có?

Nội dung này, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Căn cứ Thông tư số 160/2014/TT-BQP ngày 9/11/2014 của Bộ Quốc phòng, tại điểm 2, điều 33 quy định: "Huy chương Chiến sĩ về vang hạng Ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có quá trình cống hiến liên tục từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm". Như vậy, sau khi Thông tư số 160 có hiệu lực kể từ ngày 23/1/2015, các cơ quan, đơn vị quân đội chỉ tiếp nhận, đề nghị giải quyết khen thưởng cho các đồng chí có đủ 10 năm công tác trở lên trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thực hiện Hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu 3 về cấp phát, cấp đổi hiện vật khen thưởng, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Phòng Chính trị ban hành văn bản số hướng dẫn cấp đổi hiện vật, triển khai cho Ban CHQS 8 huyện, thành phố, tuyên truyền và triển khai tổ chức thực hiện ở tất cả các địa phương. Hiện vật cấp đổi gồm: Bằng Huân chương, Huy chương Chiến

# Tặng trách nhiệm và hiệu quả chất vấn

(Tiếp theo và hết)

## KỶ 7: KHÔNG CẤP HUY CHƯƠNG CHIẾN SĨ VỀ VANG ĐỐI VỚI CÁC TRƯỞNG HỢP CÓ THỜI GIAN CÔNG TÁC DƯỚI 10 NĂM TRONG QUÂN ĐỘI



Chi trả chế độ, chính sách theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ tại Ban CHQS huyện Đông Hưng.

Ảnh: TẤT ĐẠT

thắng (kháng chiến chống Pháp); Bằng Huân chương, Huy chương kháng chiến (kháng chiến chống Mỹ); Bằng Huân chương, Huy chương Chiến sĩ giải phóng; Bằng Huân chương

Chiến công thành tích làm nhiệm vụ quốc tế về vang giúp cách mạng Campuchia từ ngày 7/1/1979 đến ngày 30/9/1989, giúp bạn Lào từ ngày 27/7/1977 đến ngày 31/12/1987; Huân

chương Chiến công làm nhiệm vụ tại tuyến 1 biên giới phía Bắc và đảo xa từ ngày 7/1/1979 đến ngày 30/8/1991.

Căn cứ hướng dẫn, các địa phương tổng hợp, báo cáo

Bộ CHQS tỉnh. Đến hết tháng 11/2018, Bộ CHQS tỉnh đã tổng hợp, báo cáo Quân khu 3 giám định 7 đợt với 363 trường hợp, trong đó 354 trường hợp đi giám định, 9 trường hợp không giám định do vắng và chết. Kết quả có 305/354 trường hợp đi giám định có đủ tỷ lệ thương tật từ 21% trở lên. Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức chi trả trợ cấp 1 lần cho các đối tượng, còn 31 trường hợp giám định ngày 14/11/2018 hiện chưa có kết luận. Hồ sơ Cục Chính sách - Tổng Cục Chính trị và Cục Chính trị Quân khu 3 thẩm định không đủ điều kiện đã bàn giao trả 212 trường hợp. Hiện còn 349 hồ sơ Cục Chính sách - Tổng Cục Chính trị và Cục Chính trị Quân khu 3 đang tiếp tục thẩm định.

Việc giải quyết chế độ thương tật cho các đối tượng theo Thông tư liên tịch số 28 còn chậm là do đối tượng chính sách của toàn Quân khu 3 nói riêng, của cả nước nói chung rất lớn, trong khi quy trình xét duyệt, phải qua nhiều cấp thẩm định. Để bảo đảm yếu tố khách quan, chính xác, tránh sai sót trong việc thực hiện chế độ, Thông tư Bộ CHQS tỉnh cho biết nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới?

Về vấn đề này, Bộ CHQS tỉnh trả lời như sau: Sau 5 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 28, đến tháng 11/2018, Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận, xét duyệt báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu 3: 924 hồ sơ. Bộ Tư lệnh Quân khu 3

báo cáo Cục Chính sách - Tổng Cục Chính trị đã thẩm định hồ sơ bàn giao cho Hội đồng Giám định y khoa Quân khu 3 giám định 7 đợt với 363 trường hợp, trong đó 354 trường hợp đi giám định, 9 trường hợp không giám định do vắng và chết. Kết quả có 305/354 trường hợp đi giám định có đủ tỷ lệ thương tật từ 21% trở lên. Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức chi trả trợ cấp 1 lần cho các đối tượng, còn 31 trường hợp giám định ngày 14/11/2018 hiện chưa có kết luận. Hồ sơ Cục Chính sách - Tổng Cục Chính trị và Cục Chính trị Quân khu 3 thẩm định không đủ điều kiện đã bàn giao trả 212 trường hợp. Hiện còn 349 hồ sơ Cục Chính sách - Tổng Cục Chính trị và Cục Chính trị Quân khu 3 đang tiếp tục thẩm định.

Việc giải quyết chế độ thương tật cho các đối tượng theo Thông tư liên tịch số 28 còn chậm là do đối tượng chính sách của toàn Quân khu 3 nói riêng, của cả nước nói chung rất lớn, trong khi quy trình xét duyệt, phải qua nhiều cấp thẩm định. Để bảo đảm yếu tố khách quan, chính xác, tránh sai sót trong việc thực hiện chế độ, Thông tư Bộ CHQS tỉnh cho biết nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới?

đối tượng. Do thời gian tham gia chiến đấu bị thương của đối tượng đã lâu, các cơ quan, đơn vị và bản thân nhiều đối tượng không còn lưu giữ được giấy tờ chứng minh bị thương; một số đối tượng còn thiếu, nhiều trường hợp lúc đầu nộp hồ sơ còn chưa bảo đảm được quy định nên khó khăn trong xác lập, xét duyệt, thẩm định hồ sơ. Có nhiều trường hợp sau khi đối tượng có đơn đề nghị và nộp hồ sơ về Ban CHQS huyện và Bộ CHQS tỉnh để bảo đảm yếu tố chính xác, trong quá trình xét duyệt, bộ phận chuyên môn đã phải gửi công văn xác minh, kiểm tra ở các cơ quan, đơn vị mà đối tượng đã công tác, chiến đấu, bị thương nên thời gian giải quyết cũng bị chậm lại. Một số trường hợp do cán bộ ở cơ sở chưa nắm bắt được văn bản, việc hướng dẫn đối tượng kê khai lập hồ sơ chưa cụ thể nên phải làm đi, làm lại nhiều lần.

Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ chuyên trách ở các cấp, nhất là cấp xã trong việc xét duyệt hồ sơ giải quyết chế độ. Tổng hợp ý kiến của cử tri để nghị báo cáo cơ quan cấp trên đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ và tiến hành giám định, giải quyết chế độ cho các đối tượng trong thời gian sớm nhất.

NGUYỄN HÌNH - THU HIỀN

# Xã hội hóa - tăng cường nguồn lực phát triển thể dục thể thao



Câu lạc bộ bóng bàn Sông Trà (thành phố Thái Bình) được thành lập từ xã hội hóa.

Xã hội hóa thể dục thể thao (TĐTT) là một trong những chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao sức khỏe toàn dân, phát triển con người toàn diện, đáp ứng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xã hội hóa TĐTT, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực tuyên truyền cho nhân dân về vai trò, vị trí của TĐTT trong đời sống xã hội đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động xã hội hóa TĐTT bằng nhiều hình thức.

Những năm qua, phong trào TĐTT quần chúng phát triển sâu rộng, thu hút mọi lứa tuổi trên địa bàn tỉnh tham gia. Hướng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", phong trào tập luyện, thi đấu các môn thể thao ở cơ sở được tổ chức sôi nổi, nhất là vào dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm của dân tộc, ngày hội truyền thống của các ngành,

địa phương. Tính đến nay, số người tham gia luyện tập TĐTT thường xuyên trong tỉnh đạt 33,4% dân số, số gia đình thể thao đạt 22,3%. Thể thao thành tích cao của tỉnh cũng đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần khẳng định được vị thế trên đấu trường khu vực và toàn quốc. Chỉ tính riêng năm 2018, Trung tâm Huấn luyện TĐTT tỉnh đã tổ chức cho các vận động viên tham gia thi đấu 52 giải, trong đó 39 giải quốc gia và 13 giải quốc tế. Các vận động viên đã đạt 139 huy chương các loại, trong đó 41 huy chương vàng, 45 huy chương bạc và 53 huy chương đồng. Hàng năm, Thái Bình đã đóng góp cho đội tuyển quốc gia hàng chục vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu, đạt thành tích cao trên đấu trường quốc tế như: Phạm Thị Thảo, Tạ Thanh Huyền môn rowing, Bùi Trường Giang môn wushu, Đoàn Văn Hậu, Trần Minh Vương môn bóng đá...

Kết quả trên có sự đóng góp không nhỏ từ nguồn xã hội hóa.

Xã hội hóa góp mặt từ các giải đấu phong trào, thể thao thành tích cao được xây dựng cơ sở vật chất phục vụ TĐTT. Từ nguồn xã hội hóa do con em xa quê hương và nhân dân địa phương đóng góp, nhiều địa phương đã tổ chức các giải truyền thống nhân dịp lễ hội hoặc ngày kỷ niệm của quê hương như: vật tự do, kéo co, bơi lội, bóng đá, cầu lông... Nhờ đó, các phong trào, hoạt động TĐTT cơ sở ngày càng được nâng cao về chất lượng và số lượng. Tính riêng năm 2018, có khoảng 1.000 giải thể thao quần chúng được tổ chức ở cấp xã, hơn 40 giải được tổ chức ở cấp huyện, thành phố. Các giải đấu ở cơ sở thường thu hút đông đảo người dân tham gia và cổ vũ, góp phần khích lệ phong trào thể thao quần chúng. Số câu lạc bộ TĐTT cơ sở do các tổ chức, cá nhân tự nguyện thành lập cũng đã đạt gần 1.020 câu lạc bộ. Cùng với TĐTT quần chúng, thể thao thành tích cao những năm qua cũng nhận được sự ủng hộ

tích cực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Nhiều đơn vị, cá nhân đã hỗ trợ kinh phí cho các đội tuyển bóng chuyền, bóng đá nhi đồng... Đây là nguồn động viên để các vận động viên tích cực luyện tập, nâng cao thành tích.

Cơ sở vật chất phục vụ TĐTT ngày càng được đầu tư, nâng cấp và xây mới từ nguồn xã hội hóa. Hàng trăm sân cầu lông, gần 50 sân cỏ nhân tạo, 30 sân quần vợt, bể bơi di động, bể bơi thông minh... trong tỉnh được xây dựng từ nguồn xã hội hóa đã phục vụ nhu cầu tập luyện, hưởng thụ giá trị văn hóa mà TĐTT mang lại. Năm 2019, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch lại có thêm tin vui khi Hãng Hàng không Bamboo Airways thuộc Tập đoàn FLC có ý định hỗ trợ kinh phí thành lập Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Bamboo Airways. Khi Trung tâm được thành lập sẽ tạo điều kiện quan trọng để phát triển các tài năng bóng đá trẻ, nâng cao vị thế của bóng đá Thái Bình, đáp ứng niềm mong đợi và sự kỳ vọng của người hâm mộ thể thao và nhân dân trong tỉnh.

TĐTT góp phần rèn luyện sức khỏe toàn dân. Xã hội hóa TĐTT là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Muốn phát triển TĐTT thì phải huy động nguồn lực từ xã hội hóa. Vì thế, thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục tham mưu với tỉnh xây dựng những chính sách xã hội hóa cụ thể đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò của TĐTT để các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia phát triển TĐTT. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng sẽ từng bước tham mưu việc quản lý cơ sở vật chất, nguồn kinh phí xã hội hóa sao cho minh bạch, công khai, tạo niềm tin cho nhân dân; xây dựng đa dạng hóa các hình thức xã hội hóa TĐTT, đồng thời phối hợp với các địa phương biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân tích cực tham gia xã hội hóa TĐTT.

NHƯ HƯƠNG



Giải bóng đá tiểu học tỉnh thu hút đông đảo vận động viên tham gia.

# Xung kích vì sức khỏe cộng đồng

Tự hào khoác trên mình màu áo blu trắng và màu áo xanh tình nguyện, đội ngũ y bác sĩ Cầu lạc bộ (CLB) Thấy thuốc trẻ tỉnh đã đem chuyên môn và tấm lòng của mình đến với cộng đồng thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Mỗi việc làm của họ, mỗi nơi họ đi qua đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Cụ Trần Thị Thuận, 81 tuổi, thôn Thuận Định, xã Trà Giang (Kiến Xương) và vợ liệt sĩ xúc động khi được các bác sĩ CLB Thấy thuốc trẻ tỉnh đến tận nhà khám bệnh cho mình. Sau khi kiểm tra sức khỏe cho cụ, các bác sĩ còn dặn dò kỹ sử dụng từng loại thuốc. Thay lời cảm ơn, cụ nắm tay mọi người thật chặt,

minh đã đi qua. Nhìn những người già, đối tượng chính sách, người nghèo ít tiếp cận với hệ thống khám chữa bệnh tiên tiến được khám bệnh, tư vấn và nhận những phần thuốc miễn phí, tôi cũng như các bác sĩ trẻ cảm thấy ấm lòng. Đó cũng là động lực để tiếp lửa cho chúng tôi tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình.

Bác sĩ Trần Khánh Thu, Chủ nhiệm CLB Thấy thuốc trẻ tỉnh cho biết: Năm 2019, đánh dấu 1 năm CLB Thấy thuốc trẻ tỉnh được thành lập. Ngoài các hoạt động tình nguyện do Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, CLB hướng tới hoạt động khám chữa bệnh chuyên sâu theo từng chuyên ngành,

phí cho gần 1.000 người. Trong phong trào hiến máu nhân đạo, trong năm 2018, tuổi trẻ ngành Y tế Thái Bình, CLB Thấy thuốc trẻ tỉnh đã tuyên truyền, vận động và phối hợp tổ chức 42 cuộc hiến máu tình nguyện, thu được gần 11.000 đơn vị máu. Thông qua hoạt động này, góp phần đáp ứng được 80% nhu cầu thực tế, giúp các cơ sở y tế toàn tỉnh chủ động nguồn máu dự trữ...

Bên cạnh các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, đội ngũ thấy thuốc trẻ ở các CLB thấy thuốc trẻ từ tỉnh đến các huyện, thành phố trong tỉnh đã không ngừng học tập, nâng cao trình độ, tu dưỡng ý đức; đổi mới phong cách, thái độ hướng tới sự hài lòng của người bệnh



Người dân xã Trà Giang (Kiến Xương) được khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí.

mắt róm lệ hạnh phúc, cảm động. Còn Bà Phạm Thị Mơ, thôn Đức, xã Trà Giang chia sẻ: Có tuổi rồi nên khó cho ốm, đi bệnh viện cũng thấy vất vả. Nay được các bác sĩ trên tỉnh về đến xã khám bệnh miễn phí, bà con ai cũng phấn khởi. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn các bác sĩ rất nhiều đã vì bà con chúng tôi mà không quản ngại mưa gió, đường xa đến đây.

Không chỉ cụ Thuận mà 500 người già, đối tượng chính sách, người nghèo xã Trà Giang đã được 35 y bác sĩ CLB Thấy thuốc trẻ tỉnh khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí. Tại chương trình hôm đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã huy động 2 máy siêu âm hiện đại về xã để kết hợp khám, chẩn đoán, tư vấn các bệnh về tim mạch cho các đối tượng. Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Trung, Trưởng khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Đây là một chương trình rất nhân văn và ý nghĩa, khi tham gia tôi như được sống lại một thời tuổi trẻ nhiệt huyết

Không chỉ tổ chức các chương trình khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc trong tỉnh, CLB còn phối hợp tổ chức các chuyến đi từ bệnh viện cũng thấy vất vả. Nay được các bác sĩ trên tỉnh về đến xã khám bệnh miễn phí, bà con ai cũng phấn khởi. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn các bác sĩ rất nhiều đã vì bà con chúng tôi mà không quản ngại mưa gió, đường xa đến đây.

Thực hiện chương trình tình nguyện hè 2018, CLB Thấy thuốc trẻ tỉnh đã khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho trên 3.000 người là đối tượng chính sách, cựu thanh niên xung phong, người nghèo, thanh thiếu nhi yếu thế. Thực hiện chương trình tình nguyện mùa đông 2018 tại tỉnh Hà Giang, CLB đã phối hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 200 bà con dân tộc thiểu số của xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên (Hà Giang); đồng thời tổ chức tư vấn cho bà con nhân dân về phòng tránh các bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em, sức khỏe sinh sản... Từ đầu năm 2019 đến nay, CLB tổ chức nhiều hoạt động "Ngày hội thấy thuốc trẻ làm theo lời Bác, vì cuộc sống cộng đồng", trong đó khám, tư vấn và cấp thuốc miễn

cũng như xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp. Bác sĩ Bùi Duy Chương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chia sẻ: Tôi rất tự hào khi được là thành viên của CLB Thấy thuốc trẻ tỉnh, được trực tiếp tham gia những chương trình tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Chúng tôi vẫn luôn hết mình giúp đỡ mọi người, đồng thời cũng là cơ hội để mỗi thành viên rèn luyện, nâng cao tay nghề và thể hiện trách nhiệm bản thân đối với cộng đồng.

Đồng chí Chủ nhiệm CLB Thấy thuốc trẻ tỉnh khẳng định: Mục tiêu của CLB trong thời gian tới là phát huy trí tuệ, tinh thần tình nguyện của thấy thuốc trẻ trong sự nghiệp chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đồng thời, tiếp tục mở rộng đoàn kết, tập hợp các y bác sĩ trẻ, bồi dưỡng lòng yêu nghề, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, từ đó xây dựng hình ảnh người thấy thuốc trẻ như áo tình thân và ý đức, giới về chuyên môn, nghiệp vụ.

TẤT ĐẠT